

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี เรียนปนติว Review ด้วย MMS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย	นางกนิษฐา ททรัพย์ประเสริฐ
ปีการศึกษา	2557

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี เรียนปนติว Review ด้วย MMS ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กลวิธีเรียนปนติว Review ด้วย MMS และ 3) เพื่อศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (02) ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี เรียนปนติว Review ด้วย MMS 2) กลวิธีเรียนปนติว Review ด้วย MMS 3) แบบประเมินคุณภาพกลวิธีเรียนปนติว Review ด้วย MMS 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (02) ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 และการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัย One -Group Pretest Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test ชนิด Dependent Sample

## ผลการวิจัย พบว่า

1. กลวิธีเรียนปนติว Review ด้วย MMS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 89.93/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลวิธี เรียนปนติว Review ด้วย MMS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .01
3. ผลการทดสอบระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (02) ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.04 มีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้น 7.78 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ